



สำนักข่าวหัวเขียว ☆ ต่อจากหน้า 1 เหตุอัศจรรย์บันทึกไว้ในพุทธตำนานเมื่อพระสงฆ์ 1,250 รูป ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงบวชให้เอง ได้พากันเดินทางไปเฝ้าพระบรมศาสดาซึ่งประทับอยู่ที่วัดเวฬุวันแคว้นมคธ โดยไม่ได้นัดหมายกันล่วงหน้าแต่อย่างใด

เป็นการชุมนุมใหญ่ของมวลมหาพระสงฆ์ครั้งแรกในโลก (อย่างไม่เป็นทางการ)

เมื่อพระสาวกได้มาชุมนุมพร้อมหน้าเช่นนี้ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้แสดงธรรมบทพิเศษ “โอวาทปาติโมกข์” คือการทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส ให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวง

เป็นหลักธรรมง่ายที่สุด สั้นที่สุด ตรงที่สุด ที่มนุษย์ทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าพระพุทธเจ้าท่านชี้ทางพ้นทุกข์ให้แล้วตั้งสองพันห้าร้อยกว่าปี

แต่เราเองนี่แหละ...ที่ขอบหาทุกข์ใส่ตัว

เราไม่มีทางพ้นทุกข์ ถ้าเรายังมีกิเลสกระอะกรัง

ยังอยากร่ำอยากรวบยังอยากใหญ่อยากโต ได้ดิบจะเอาสอก ได้สอกจะเอาวาเป็นเหมือนกันหมดทั้งพระทั้งเณร ทั้งเณรทั้งชี

ถ้าเรารู้จักปล่อยวางซะอย่างเดียว...สังคมไทยก็ไม่ต้องแตกแยกขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งกันวุ่นวาย

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าต้นเหตุที่บ้านเมืองยุ่งเป็นฝอยขัดหม้อมากกว่าสิบปี

เพราะเราตกเป็นเหยื่อของ “อดีต 4 ประการ”

ฉันทาคติ ลำเอียงเพราะรักโทสาคติ ลำเอียงเพราะชัง

โมหาคติ ลำเอียงเพราะเขลาภยากติ ลำเอียงเพราะกลัว

ความรักโลก โกรธหลงที่เพิ่ม ๆ ลด ๆ ขึ้น ๆ ลง ๆ นี้เอง จึงต้องมีการทำโพลสำรวจความพึงพอใจรัฐบาลออกมาให้วิจารณ์กันแก้เชิง

ล่าสุด กรุงเทพ โพลล์เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนหลังรัฐบาล คสช. ของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ครองอำนาจครบ 1 ปี 6 เดือน

ผลสำรวจพบว่าประชาชนพึงพอใจการทำงานรัฐบาลบิ๊กตู่ 5.92 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

ความพอใจลดลงจึบ ๆ 0.02 คะแนน เมื่อเทียบกับผลสำรวจช่วง 1 ปี

อย่างไรก็ดีแม้คะแนนความพึงพอใจรัฐบาลลดลง แต่คะแนนความพึงพอใจ พล.อ. ประยุทธ์ ในบทบาทนายกรัฐมนตรี กลับเพิ่มขึ้นเป็น 7.24 คะแนน (เพิ่มขึ้นจากช่วง 1 ปี 0.18 คะแนน)

เรตติ้งนายกฯ บิ๊กตู่ แข็ง โป๊ก ยิ่งกว่าเดิม

“แม่ลูกจันทร์” ย้อนกลับไปดู

สถิติเก่าของกรุงเทพโพลล์ ที่สำรวจความพึงพอใจ อดีตนายกรฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ช่วงครบ 1 ปี

นายกฯ ปู่ได้คะแนน 5.31 คะแนน (น้อยกว่านายกฯ บิ๊กตู่ ครึ่งช่วงตัว)

ถ้าย้อนกลับไปดูสถิติกรุงเทพโพลล์ ที่สำรวจความพึงพอใจ อดีตนายกรฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครบ 1 ปี

นายกฯ อภิสิทธิ์ ได้ไป 4.6 คะแนน (ตามหลังนายกฯ บิ๊กตู่ หนึ่งช่วงตัว)

อนึ่ง กรุงเทพโพลล์กระซิบถามความเห็นประชาชนว่า ถ้าหากวันนี้ให้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี จะลงคะแนนให้ พล.อ. ประยุทธ์ หรือไม่ว่าง?

ปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่ 58.6 เปอร์เซ็นต์ จะลงคะแนนเลือก “พล.อ. ประยุทธ์” เป็นนายกฯ ต่อไป

แสดงว่าประชาชนเกินครึ่งยังซุ้จ๊ก-กระแ้เชียร์ให้ พล.อ. ประยุทธ์ ครองอำนาจไปอีกยาว ๆ

เพราะอย่างนี้เอง ร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัย จึงต้องเจาะรูให้ “คนนอก” นั่งเก้าอี้ นายกรัฐมนตรี ได้อย่างสะดวกโยธิน

แฮปปี้นมามบุญขานะจะคุณโยม.